

BỘ Y TẾ**CHỈ THỊ của Bộ trưởng Bộ Y tế số 09/2004/CT-BYT ngày 29/11/2004 về tăng cường công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám chữa bệnh.**

Công tác chỉ đạo tuyến là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Y tế. Trong những năm qua, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện công tác chỉ đạo tuyến nhằm đưa những dịch vụ kỹ thuật y tế đến gần dân, góp phần thực hiện công bằng và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tuy nhiên, trong thời gian qua công tác chỉ đạo tuyến còn bộc lộ một số nhược điểm như: Một số cơ sở y tế có chức năng chỉ đạo tuyến chưa thực hiện tốt kế hoạch chỉ đạo tuyến; công tác chỉ đạo tuyến chưa chú trọng đến hướng dẫn kỹ năng thực hành; việc đào tạo cán bộ y tế để sử dụng các trang thiết bị hiện đại, đắt tiền chưa được chú trọng dẫn đến nhiều cơ sở y tế chưa khai thác hết công suất sử dụng trang thiết bị đặc biệt là các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố... Chính vì vậy, việc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân bị hạn chế, bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên điều trị vẫn còn quá nhiều gây quá tải ở bệnh viện tuyến trên.

Để từng bước khắc phục tình trạng trên và tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo tuyến, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị:

1. củng cố và hoàn thiện mạng lưới chỉ đạo tuyến

Mạng lưới chỉ đạo tuyến cần được củng cố và xây dựng hoàn thiện theo 3 tuyến.

a) Tuyến trung ương: bao gồm các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, viện có giường bệnh, trường Đại học Y, Dược, bệnh viện được Bộ Y tế giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến cho khu vực (sau đây gọi tắt là cơ sở khám chữa bệnh tuyến trung ương) phải thành lập phòng chỉ đạo tuyến, có trách nhiệm chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Tuyến tỉnh: bao gồm bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bệnh viện đa khoa khu vực, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em - Kế hoạch hóa gia đình, bệnh viện ngành đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh) phải bố trí cán bộ phụ trách công tác chỉ đạo tuyến (đối với những cơ sở đã thành lập phòng chỉ đạo tuyến cần tiếp tục củng cố và hoàn thiện), có trách nhiệm chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật cho bệnh viện huyện, quận, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh.

c) Tuyển huyện: bao gồm bệnh viện huyện, quận, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ sở khám chữa bệnh tuyển huyện) phải bố trí cán bộ phụ trách công tác chỉ đạo tuyển, có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật cho phòng khám đa khoa khu vực, trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

2. Thực hiện tốt các nội dung công tác chỉ đạo tuyển

a) Lập kế hoạch chỉ đạo tuyển: hàng năm các tuyển phải xây dựng kế hoạch chỉ đạo tuyển có mục tiêu, nội dung và thời gian thực hiện cụ thể, được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tuyển trung ương: các cơ sở khám chữa bệnh tuyển trung ương phải khảo sát nhu cầu cụ thể của tuyển dưới, xây dựng kế hoạch chỉ đạo tuyển, báo cáo Bộ Y tế (Vụ Điều trị) trước ngày 15 tháng 8 hàng năm để tổng hợp trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch chỉ đạo tuyển chung, tránh tình trạng chồng chéo giữa các cơ sở khám chữa bệnh.

- Tuyển tỉnh: các cơ sở khám chữa bệnh tuyển tỉnh, căn cứ vào nhu cầu khám, chữa bệnh của địa phương lựa chọn vấn đề cần ưu tiên để đề xuất với tuyển trên hỗ trợ phát triển chuyên môn kỹ thuật. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo tuyển, báo cáo Sở Y tế để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Sau khi kế hoạch được phê duyệt gửi Bộ Y tế (Vụ Điều trị) trước ngày

31 tháng 8 hàng năm để phối hợp chỉ đạo.

- Tuyển huyện: các cơ sở khám chữa bệnh tuyển huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo tuyển, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt và phối hợp thực hiện.

b) Công tác đào tạo: các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế cần kết hợp với các trường Đại học, cao đẳng Y, Dược trực thuộc Bộ trong việc tổ chức đào tạo, đào tạo lại để bổ sung và cập nhật kiến thức mới, kỹ năng giám sát, đặc biệt là kỹ năng thực hành về chuyên môn kỹ thuật nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ bệnh viện. Các cơ sở khám chữa bệnh tuyển trên có định hướng rõ ràng, cụ thể giúp đỡ tuyển dưới trong công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật có hiệu quả. Hàng năm, các cơ sở khám chữa bệnh tuyển dưới phải có kế hoạch để đảm bảo cho cán bộ được thường xuyên bồi dưỡng về kỹ năng thực hành, cập nhật kiến thức về chuyên môn tại cơ sở khám chữa bệnh tuyển trên hay cơ sở y tế có chức năng đào tạo.

c) Công tác chuyển giao chuyên môn kỹ thuật: căn cứ các hướng dẫn chuẩn về chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh tuyển trên chuyển giao chuyên môn kỹ thuật cho các cơ sở khám chữa bệnh tuyển dưới. Các kỹ thuật được chuyển giao phải phù hợp với

nhu cầu và điều kiện trang thiết bị của tuyến dưới để đảm bảo kỹ thuật đó được thực hiện hiệu quả và duy trì bền vững. Trong năm 2005 - 2006, các cơ sở khám chữa bệnh ở tuyến tỉnh cần ưu tiên triển khai tốt các kỹ thuật về hồi sức cấp cứu, kỹ thuật nội soi, chăm sóc sản khoa thiết yếu, chăm sóc sơ sinh và công tác sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

d) Công tác tăng cường cán bộ cho y tế cơ sở: công tác chỉ đạo tuyến phải hướng về cộng đồng, tiếp tục duy trì cuộc vận động "Tăng cường cán bộ y tế về cơ sở công tác" các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên đưa cán bộ về tăng cường cho tuyến dưới để chuyển giao khoa học công nghệ và kỹ thuật cho tuyến dưới, đảm bảo tính bền vững của kết quả chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

đ) Công tác thông tin: ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện và điều hành chuyên môn, đảm bảo thông tin giữa các tuyến, giữa các bệnh viện được thông suốt, kịp thời. Tuyến trên thường xuyên rút kinh nghiệm về chuyên môn với tuyến dưới, tuyến dưới thường xuyên báo cáo và phản ánh những khó khăn vướng mắc với tuyến trên theo quy định.

e) Công tác nghiên cứu khoa học: bệnh viện tuyến trên giúp bệnh viện tuyến dưới thực hiện các đề tài nghiên cứu

khoa học, phát huy năng lực nghiên cứu khoa học của tuyến dưới.

3. Kinh phí chỉ đạo tuyến

Các cơ sở khám chữa bệnh phải xây dựng dự toán chi cho công tác chỉ đạo tuyến theo kế hoạch để báo cáo cơ quan tài chính có thẩm quyền phê duyệt khi phân bổ dự toán ngân sách được giao. Cán bộ tuyến dưới lên tuyến trên học tập thì tuyến dưới phải chi trả kinh phí đào tạo theo quy định chung của Nhà nước. Kinh phí cho cán bộ thực hiện công tác chỉ đạo tuyến do đơn vị chỉ đạo tuyến chi trả theo quy định, tránh gây phiền hà cho tuyến dưới.

4. Công tác kiểm tra, đánh giá, báo cáo

a) Kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến: các tuyến tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác chỉ đạo tuyến thường xuyên. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân làm tốt công tác chỉ đạo tuyến.

b) Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo tuyến: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp kết quả công tác chỉ đạo tuyến của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc, báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Điều trị); các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trung ương báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Điều trị) trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

a) Bộ Y tế: các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến. Vụ Điều trị làm đầu mối tổng hợp công tác chỉ đạo tuyến và báo cáo Bộ trưởng.

b) Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thuộc quyền quản lý thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế theo đúng quy định.

Nhận được Chỉ thị này, Bộ yêu cầu các đồng chí Vụ trưởng, Cục trưởng, Chánh thanh tra Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ, Giám đốc các bệnh viện ngành, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng Y, Dược trực thuộc Bộ, Thủ trưởng Y tế ngành nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ Y tế (Vụ Điều trị) để nghiên cứu và giải quyết./.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Trần Thị Trung Chiến

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước số 1532/2004/QĐ-NHNN ngày 02/12/2004 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

Sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ,